



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สนช.หนุนกม."แปลงเพศ" พม.แนะศึกษาหวั่นปัญหา

สนช.หนุนแก้ กม.เปลี่ยนคำนำหน้าหญิงแปลงเพศ ชี้ทำให้เกิดความเท่าเทียม ท้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม "พม."แนะศึกษาให้รอบคอบ หวั่นมีปัญหามาตามมา กลุ่มหญิงรักหญิงเอาด้วย เผยขจัดปัญหาการดำเนินชีวิต แนะนำให้ระบุเพศเดิมด้วย แก้ปัญหาหลอกลวง "มิสแซนด์"ชายไทยที่กลายเป็นสาวฮอลลีวูดเห็นดีด้วย

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นด้วยกับกรณีกจะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับคำนำหน้านาม เพื่อให้สิทธิกับผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วมีสิทธิใช้คำว่า "นางสาว" หรือ "นาง" นำหน้าชื่อแทนได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ที่ทำการผ่าตัด มิใช่รับรอง มีเอกสารเกี่ยวกับการแปลงเพศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับฮอร์โมน

ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายวิรุณกล่าวว่า หลายประเทศมีกฎหมายการเปลี่ยนชื่อหน้าผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงใช้กันหลายปีแล้ว และโลกวันนี้มีการพูดถึงสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น รูปแบบต่างๆ จึงต้องเอื้อถึงคนหลายๆ กลุ่ม และมีการเปิดเผยตัวให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น

"เมื่อมีการแปลงเพศ และได้รับการยืนยันจากแพทย์ที่ทำการผ่าตัด มิใช่รับรอง มีเอกสารเกี่ยวกับการแปลงเพศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับฮอร์โมน คิดว่า เรื่องการเปลี่ยนชื่อหน้าจากนายมาเป็นนางหรือนางสาวก็ไม่น่าจะมีปัญหา" นายวิรุณกล่าว

อธิการบดี มศว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยที่มีหอพักก็มีปัญหาคือ นิสิตผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงก็จะขอใช้สิทธิขอพักหอพักหญิง ทำให้บางครั้งมหาวิทยาลัยต้องพยายามหาทางออกอื่นๆ ให้ไม่ว่าจะจัดกลุ่มให้นิสิตที่เป็นผู้ชายและมีลักษณะเป็นผู้หญิงได้อยู่ในห้องเดียวกัน แต่บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่านิสิตผู้ชายคนนั้นจะมีลักษณะเป็นผู้หญิงจริงๆ หากให้เข้าพักในหอพักหญิงจะเกิดความโกลาหลได้ แต่เมื่อไหร่ที่มีการแปลงเพศและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่จะออกมาปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไป

ด้าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ ได้มีการหารือกันมาแล้ว 5 ครั้ง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคำนำหน้านาม เพราะพระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำนำหน้าสตรี พ.ศ.2460 มีเนื้อหาที่ล้าสมัยและควรปรับปรุงให้เข้ากับสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลง โดยนางจรี วิจิตรวาทการ ในฐานะสมาชิก สนช.เห็นว่า ควรที่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมกันในด้านมิติของผู้หญิง ผู้ชาย และความหลากหลายทางเพศ

"การเสนอแก้ไขกฎหมาย คงจะเป็นการเสนอของ สนช. เพราะหากจะให้ พม.เสนอ เกรงว่าจะไม่ทันสมัยรัฐสภาชุดนี้ ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายนั้นจะต้องหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สังคมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและชาย โดย พม.เห็นด้วยที่จะสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ก็กลัวเกิดความวุ่นวาย และมีปัญหาเหมือนกัน ดังนั้นต้องมีการประชุม และปรึกษาหลายฝ่ายก่อนว่าหากเปลี่ยนแล้วจะมีผลดี ผลเสียอย่างไร" นพ.พลเดชกล่าว

น.ส.อัญชญา สุวรรณานนท์ จากกลุ่มอาจารย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง กล่าวว่า หากร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับค่านำหน้านามมีผลบังคับใช้ จะช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตของบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนเพศ โดยเฉพาะเรื่องการทำนิติกรรมต่างๆ หรือการเดินทางไปต่างประเทศ หรือการเปิดบัญชีธนาคาร สังคมจะไม่ต้องตั้งคำถามว่า ตัวเป็นผู้ชายแต่ชื่อเป็นผู้หญิง สามารถแก้ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารได้

"คนที่แปลงเพศแล้ว สำคัญสำคัญไม่ได้อยู่ที่แค่เปลี่ยนค่านำหน้าอย่างเดียว แต่เป็นการเปลี่ยนเพศ ซึ่งเรื่องนี้ต้องหาข้อมูลในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆ ด้วยว่า ถ้าเปลี่ยนแล้วจะมีกฎหมายอะไรที่บ่งบอกถึงเพศที่แท้จริงเดิมได้หรือไม่ คนแปลงเพศจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองกว้างกว่าคนทั่วไป เพราะต้องยอมรับว่าในหน่วยงานบางแห่งยังมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับบุคคลเพศที่สามอย่างรุนแรง หากหน่วยงานทราบภายหลังว่าเพศที่แท้จริงเป็นอย่างไร อาจเกิดการฟ้องร้องในข้อหาหลอกลวงได้" น.ส.อัญชญา กล่าว และว่า เรื่องการแปลงเพศ และการใช้ค่านำหน้าชื่อนั้น มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ควรเลือกได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจะเสนอแก้กฎหมายค่านำหน้านามดังกล่าว ทำให้เกิดปมถกเถียงกันในหลายประเด็น เช่น จะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ชายทำให้ไม่ทราบเพศที่แท้จริงของคู่รัก ซึ่งนายเชน ดอกแสง สาวประเภทสองเจ้าของพ็อดเก็ตบุ๊ก "กระเทยไทยแลนด์ แชนดี้ แชนแซบ" ยอมรับว่า จะเป็นการลิดรอนสิทธิผู้ชาย แต่ยังคงสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะถึงสาวประเภทสองจะผ่าตัดแปลงเพศให้เหมือนผู้หญิงแค่ไหน ก็ยังมีบางจุดที่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น น้ำเสียง ลักษณะการเดิน พฤติกรรมการแสดงออก และอวัยวะเพศ

"ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถแก้กฎหมายให้เหมือนประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ หรือฮอลแลนด์ที่มีกฎหมายให้สาวประเภทสองที่แปลงเพศครบทุกอย่างแล้วเปลี่ยนค่านำหน้าเป็นนางหรือนางสาว รวมทั้งสามารถแต่งงานได้ด้วย ซึ่งตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนค่านำหน้าจากนายเป็นนางสาวหลังจากโอนสัญชาติเป็นคนฮอลแลนด์ และผ่าตัดแปลงเพศแล้ว 17 ปี โดยใช้ชื่อในบัตรประชาชนและพาสปอร์ตว่า มิสแชนดี้ ดอกแสง โดยหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่า ได้แปลงเพศถูกต้องตามกฎหมาย ร่างกายเป็นผู้หญิง และสติไม่ฟั่นเฟือนเป็นปกติดี" นายเชนกล่าว

ส่วนประเด็นที่มีปัญหาในการแข่งขันกีฬาหรือไม่ เพราะอาจจะเกิดการได้เปรียบนั้น นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ หัวหน้าคลินิกกีฬา โรงพยาบาลศิริราช และแพทย์ประจำทีมนักกีฬาไทยมา กว่า 20 ปี กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติก่อนหน้านี้ จะมีการตรวจเพศนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน โดยจะตรวจจากโครโมโซม หรือเยื่อที่กระพุงแก้ม หรือเส้นผม แต่เมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา ได้ยกเลิกการตรวจไปแล้ว เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่นักกีฬาแต่ละชาติ แต่หากมีการประท้วงหรือมีข้อสงสัย แพทย์ก็มีสิทธิขอตรวจเป็นรายๆ ได้

"ผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วจะมาแข่งขันกีฬากับผู้หญิงนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะถือว่าร่างกายของคนคนนั้นเป็นผู้ชายโดยกำเนิด โครโมโซมในร่างกายเป็นผู้ชายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้" นพ.ธีรวัฒน์กล่าว

